



ประกาศโรงพยาบาลอุดรดิตถ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นางกมลสิริ วัชวิเศษ	
๒	๐๐๑	นางสาวสร้อยภักดิ์ มาสา	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ในลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัว วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติงานในวันรายงานตัวและหากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ การแต่งตั้งหากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ผู้ใดมีสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือกแล้ว จะถือว่าผู้ที่คัดเลือกได้ผู้ นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และวันรายงานตัวเตรียมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๐ บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอายุส ภมระภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรดิตถ์